



มาเรียล มาร์เกรต ฮัมม์

★ ยอดนักฟุตบอลชาวอเมริกัน ★

โหล่นิ จิตใจได้ โค้ชทีมชาติสหรัฐอเมริกาบอกกล่าวถึงดีทีของ เมีย ฮัมม์ ว่าเป็นนักเตะที่มีคุณภาพที่สุดคนหนึ่งท่าที่ทีมฟุตบอลหญิงเอชเคซีมีมา แม้ว่าจะชื่นชมไม่สะดวกปากว่าเป็นนักเตะหญิงที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกแต่เธอก็มีดีพอสำหรับแชมป์แข่งขันที่ถล่ม

เมีย ฮัมม์ เติบโตมาภายใต้กรอบระเบียบของทหาร เพราะพ่อของเธอมีอาชีพเป็นทหารอากาศ ชีวิตวัยเด็กจึงมักเดินทางไปสถานที่ต่างๆ ตามที่พ่อของเธอรับราชการ ไม่ว่าจะเป็นแคลิฟอร์เนีย เท็กซัส เวอร์จิเนีย และอิลลินอย และเพราะการย้ายไปทำงานที่อิลลินอยเอง ที่ บิล ฮัมม์ ผู้เป็นพ่อหลงใหลในเกมส์ลูกหนังอย่างยิ่ง ครบถ้วนข้ามกับชาวอเมริกาที่ไม่ค่อยนิยมกีฬาซอกเกอร์มากนัก และในที่สุดก็ส่งเสริมให้ลูกสาวเล่นฟุตบอลเป็นชีวิตจิตใจ แต่เพราะชีวิตราชการที่ค่อนข้างยุ่งยาก ทำให้เมื่อต้องเปลี่ยนสถานที่เล่นบ่อยครั้ง

อายุ 14 ขวบ เมียได้เล่นฟุตบอลในโรงเรียนหญิงล้วนที่เท็กซัส และเข้าร่วมทีมชาติอเมริกาตั้งแต่อายุ 15 ปี กลายเป็นนักเตะที่มีอายุน้อยที่สุดในทีม จากนั้นได้ตาม สอนสัน คอว์มรานซ์ โค้ชทีมชาติไปอยู่ที่เมืองซานดีเอโก สิดดี รัฐนอร์ธ แควโรไลนา โดยเล่นให้ทีมมหาวิทยาลัยอัสเนอร์ แควโรไลนา ระหว่างที่เล่นได้นำทีมเข้าชิงแชมป์แห่งชาติถึง 4 ครั้ง และสร้างผลงานถือชื่อมากมายในตำแหน่งกองหน้า ติดอันดับดาวซัลโว รวมถึงการติดทีมไปเล่นฟุตบอลโลกหญิงที่จีนปี 1991 และสหรัฐอเมริกาคว้าตำแหน่งแชมป์กลับมา

ปัจจุบัน เมียแต่งงานแล้วกับ คริสเตียน คอรัย นักอาหารแห่งกองทัพสหรัฐอเมริกา และขณะนี้มือกีฬามีเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งและเจอกับจีน

ด้วยความสามารถและความสวยงามทำให้เป็นที่ชื่นชอบของแฟนบอลชาวอเมริกันทั้งชายหญิง นิตยสารที่เพิ่งเคยจัดอันดับรอซเข้าไปอยู่ในท่อนับ 50 คนดังที่สวยงามที่สุดในโลกเมื่อปี 1997 และย้อนกลับปี 1995 สหพันธ์ฟุตบอลแห่งชาติสหรัฐอเมริกาได้ประกาศให้เธอเป็นนักกีฬาหญิงแห่งปีด้วย

เมื่อกลายเป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับเยาวชนอเมริกันที่สนับสนุนให้เล่นกีฬา และกีฬาฟุตบอลหรือซอกเกอร์ในดินแดนเสรีภาพจะบูมขึ้นมาในอนาคตหลังมีการจัดตั้งบอลถ้วยอาชีพหญิง ผู้จัดการแข่งขันหลายฝ่ายมั่นใจว่าเมียจะทำหน้าที่ในสนามฟุตบอลและช่วยวงการฟุตบอลหญิงสหรัฐอเมริกาให้บูมขึ้นมาอย่างรวดเร็ว

นี่คือความหวังที่ทุกคนรอคอยกัน



บันทึกฉบับส่วนตัว

ชื่อ : มาเรียล มาร์เกรต ฮัมม์
นิพนธ์ : เมีย
เกิดวันที่ : 17 มีนาคม 1972
อายุ : 27 ปี
สูง : 160 ซม.
น้ำหนัก : 66 กก.
ครอบครัว : พ่อชื่อ บิล ฮัมม์ แม่ชื่อ สดฟาณี มีพี่น้องรวม 4 คน และเมียฮัมม์ มีสามีชื่อ คริสเตียน คอรัย
บ้านเกิด : เมืองซานดีเอโก รัฐนอร์ธ แควโรไลนา
กีฬาที่ชอบเล่น : ซอกเกอร์ บาสเกตบอล กอล์ฟ
นักกีฬาที่ชอบ : เวียน เกรดซกี, แจ็กกี ชอนเนอร์ เคอร์ซี
สัตว์ที่ชอบ : เชื้อชา
อาหารที่ชอบ : อิตาเลียน
รายการทีวีที่ชอบ : ซีนเฟลด์
ชอบหมายเลข : 5